

CHÔNG TRÌNH HANH HÔNG MEI LA VANG

(08 ngay - 08 năm - Nông bộ)

KHÔNG HANH 08h00 NGÀY 11/ 08 NĂM NGÀY 18/ 08/ 2013



Du Lịch Vui Toàn tổ chức 1 cách gọn nhẹ cho tất cả những du khách ăn uống tại các nhà Thờ các du khách muốn ăn, uống tại các khách sạn và nhà hàng, nhà xe có trách nhiệm nữa Quý khách nên các việc khách sạn và nhà hàng nên Quý du khách tôi chọn lựa theo khả năng tại chính của các nhà và các nhóm riêng.

Nếu các việc tham quan Quý du khách tôi tức mong góp mua vé Nội náo không còn nhà thờ ban tổ chức sẽ thông báo giải nên cũng mong góp ăn uống tại khách sạn và nhà hàng.

Du Lịch Vui Toàn luôn luôn yêu cầu giải các hợp lý rồi tôi cho quý khách nên vui lòng khi nên nói ăn và uống



CHÔNG TRÌNH NHỎ SAU

08h00 tập trung tại **38 Kỳ Nông** và nên các việc có 10 khách trú nên và thuận nên xe n.

Ngày đầu 1 : Trưa nên nên Phan Thiết dùng cơm trưa. Sau đó tiếp tục hành trình nên Nha Trang ăn cơm tối , kế nên nên về Bình Ninh ghé ch.

Sau đó nên về Nhà thờ Phước Mỹ Linh ngôi và rồi thành lễ Sau lễ ăn sáng tiếp nên nên hành.

Ngày thứ 2 : 7h30 khởi hành qua Biển Sa Huỳnh, Trưa ăn trưa ghé thăm xóm ga tại Tam Kỳ sau đó tiếp tục qua Trà Kiêu đến Huế tham quan và ăn chiều tại Huế tham quan chòi Nông Ba. Tiếp đến ăn trưa khởi hành về Thành Nhà La Vang nhận phòng, tối tham dự các nghi thức tại đây.

Ngày thứ 3 : Sáng đi thuyền sông tối, sau đó khởi hành đi tham quan Nông Thiên Nông, trưa về chòi Nông Hạ ăn trưa và tham quan, sau đó về lại thành Nhà La Vang tham dự, tối tham dự các nghi thức tại đây.

Ngày thứ 4 : Khách tối tham dự các nghi thức tại đây trong ngày lễ của Thành Nhà La Vang.

Ngày thứ 5 : Sáng ăn trưa tham dự thành lễ báo mai, mỗi đoàn tập trung ra xe khởi hành về Qua Huế tham quan Núi Thiên An, chiều về nhà thờ Bằng Lăng (Phước Yên) ăn chiều và ngủ đêm.

Ngày thứ 6 : Sau thành lễ sáng, ăn trưa khởi hành về Biển Đông Lễ vui chơi và tắm biển. Sau khi ăn cơm trưa ăn trưa khởi hành về Nha Trang nhận phòng và vui chơi tối.

Ngày thứ 7 : Khách tối vui chơi theo khả năng tại chính cửa tổng cầu nhân hoặc tổng nhóm (nếu muốn đi tham quan Núi xin mời đăng ký mua vé). Sau đó về khách sạn tối vui chơi và nghỉ đêm.

Ngày thứ 8 : 04^h30 tập trung đi Nhà thờ Đức Mẹ. Sau đó về ăn trưa và ăn sáng. Ăn trưa khởi hành về Tp. HCM. Chiều về đến Tp. HCM và kết thúc

GIAO VÀ TIỀN XE TRÒN TOUR

1.400.000

1.350.000

1.300.000

- Ăn uống tại các nhà hàng sẽ được trợ cấp ăn trưa thông báo giá ăn và uống tại đây nếu du khách cùng đồng góp.

- Trên xe luôn phục vụ cafe sữa cafe nên, nước sạch, nước khoáng - khăn lạnh.

- Du khách muốn gửi khách sạn, ăn nhà hàng xe có trách nhiệm đưa và đón quy định khách.

Xin liên hệ và đặt vé chọn cho theo yêu cầu của khách.

CÔNG TIẾP : 0913.727.914

Hùng : 0918.502.340 - Công : 0902.459.195

Kính Mong Nước Non Tiếp Và Phục Vui

Xem phim và hình ảnh tại Website: <http://huyha.net> – Vũ Tôn

Email: vutontour@gmail.com